

**BỘ CÔNG THƯƠNG  
CỤC ĐIỆN LỰC  
VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2019

Số: 1942/ĐL-NLTT  
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ  
V/v trả lời kiến nghị của Công ty

**CÔNG VĂN ĐỀ**

Giờ ..... Ngày 27/11/2019

Kính chuyển: ĐMDN Kính gửi: Công ty TNHH Năng lượng Tuấn Thành

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo nhận được Công văn số 9986/VPCP-ĐMDN ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ tại đề nghị trả lời một số câu hỏi kiến nghị của Công ty TNHH Năng lượng Tuấn Thành về phát triển điện mặt trời mái nhà.

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo xin trả lời như sau:

**1. Lợi ích phát triển điện mặt trời mái nhà**

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, khu vực miền Trung và miền Nam có tiềm năng lớn về điện mặt trời với độ bức xạ đạt từ 4,2 – 4,8 kWh/m<sup>2</sup>/ngày. Đặc biệt, các thành phố tại các khu vực này đều có tiềm năng lớn về điện mặt trời mái nhà.

Điện mặt trời trên mái nhà có tính chất phân tán, được tiêu thụ tại chỗ, có thời gian phát chủ yếu vào ban ngày, vì vậy, phát triển điện mặt trời mái nhà là một trong những giải pháp góp phần cung cấp điện cho sinh hoạt, sản xuất của nhân dân mà còn có lợi trong việc giảm áp lực lên phụ tải lưới điện, tiết kiệm chi phí phát triển đường dây truyền tải, huy động và khuyến khích khách hàng sử dụng điện các thành phần tham gia vào đầu tư cung ứng điện và đặc biệt việc phát triển điện mái nhà không tác động đến quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất.

Trong bối cảnh này, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời nói chung và cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời trên mái nhà tại nói riêng tại Quyết định 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017, trong đó giá mua điện mặt trời mái nhà được xây dựng đảm bảo khuyến khích hộ gia đình, doanh nghiệp tham gia hoạt động đầu tư trong lĩnh vực này. Hiện nay, do Quyết định 11 đã hết hiệu lực từ ngày 01/7/2019, Bộ Công Thương hiện đang trình Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời để áp dụng từ ngày 01/7/2019.

**2. Lợi ích của doanh nghiệp khi tham gia phát triển điện mặt trời mái nhà**

Theo Quyết định 11, doanh nghiệp đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà sẽ có nguồn điện tại chỗ bổ sung cho nhu cầu tiêu thụ điện. Ngoài ra, nếu có sản lượng điện dư phát lên lưới sẽ được hưởng mức giá ưu đãi quy định tại Quyết định 11. Việc thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Hiện nay, Bộ Công Thương không có chương trình hỗ trợ sử dụng ngân sách trong nước hoặc viện trợ nước ngoài trực tiếp bằng tiền cho doanh nghiệp đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà. Bộ Công Thương đang triển khai nhiều chương trình hỗ trợ kỹ thuật do các nhà tài trợ nước ngoài (Ngân hàng Thế giới, Tổ chức hợp tác phát triển Đức) cho phát triển điện mặt trời mái nhà để triển khai các chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp thương mại, công nghiệp về lắp đặt, vận hành quản lý hệ thống điện mặt trời mái nhà, hướng dẫn lựa chọn thiết bị và nhà thầu. Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo sẽ thông báo rộng rãi các chương trình hỗ trợ trên các phương tiện thông tin đại chúng để doanh nghiệp được biết và đăng ký tham gia.

Trên đây là trả lời của Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo đối với kiến nghị của Công ty TNHH Năng lượng Tuấn Thành./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng (để báo cáo);
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ; ✓
- Lưu: VT, NLTT.

**KT. CỤC TRƯỞNG  
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



**Đỗ Đức Quân**